



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๑๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๑๔๓,๐๘๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## เสนาอ คสช.นึ่งประธานปฏิรูปการศึกษา

### ● พรักนยีนแผนระยะสั้น-ยาว ● จัดเขมมีงรอบสตามศึกษาปลอดคอบายมุข

จากการประชุมคณะทำงานปฏิรูปการศึกษา เพื่อหรือแนวทงข้อเสนอปฏิบัตการศึกษา(ระยะสั้น และระยะยาว) เพื่อส่งมอบต่อ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.ประกาภัทร นิยม กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ได้มาเสนอข้อมุดเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษา โดยข้อเสนอระยะสั้น พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ที่ คสช.ตัดสินใจได้ทันที คือ การปฏิรูประเบียบกฎเกณฑ์ เช่น โขนนึ่งสถานศึกษาภายใน ๕ กิโลเมตร ให้ปลอดคอบายมุขให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นนิติบุคคลตามความสมัครใจ ด้านอาชีวศึกษาให้ปรับย้ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ. ให้อาชีวศึกษามีสัดส่วนมากกว่าอุดมศึกษา ๗๐:๓๐ เพื่อจูงใจให้เด็กเรียนสายอาชีพ ระดับอุดมศึกษาให้ปรับระบบการประเมินทั้งภายในและภายนอก ไม่ให้เป็นภาระแก่สถานศึกษา

๒๕๗๘ เสนอให้ คสช.จัดตั้งสภาปฏิรูปการศึกษา ทำหน้าที่ดำเนินการตามข้อเสนอระยะสั้น จัดตั้งองค์กรอิสระ ในรูปสภาปฏิรูปการศึกษาหรือสถาบันพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ เพื่อปฏิรูปการศึกษาในระยะยาว พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการสภาปฏิรูปการศึกษาประกอบด้วย กรรมการ ๒๔ คน มี คสช.เป็นประธาน มีผู้แทนองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการ นักการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาสังคม และสื่อ ร่วมเป็นกรรมการ โดยเบื้องต้นได้เสนอรายชื่อกรรมการแต่เปลี่ยนแปลงได้.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ รศ.ประกาภัทรได้เสนอให้มีการปฏิรูปโรงเรียนที่พร้อมจะปฏิรูปตนเอง จำนวน ๘๘๙ โรง อาทิ ร.ร.เครือข่ายร.ร.ขนาดเล็ก ร.ร.วิถืพุทธและ ร.ร.ชนเผ่า การปฏิรูปสื่อเพื่อการศึกษา โดยปรับปรุงเนื้อหาสื่อโดยให้ คสช.แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อระดับชาติ ทำหน้าที่ดูแลช่องทางเผยแพร่สื่อที่เป็นประโยชน์ผลิตและพัฒนาเนื้อหาซอฟต์แวร์ต่างๆ รวมทั้งหาช่องทางนำเสนอส่วนข้อเสนอระยะยาว พ.ศ.๒๕๕๘-

